



ประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เลขที่ 5 / 2560

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมา  
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนเมืองน้อย ถึง บ้าน โนนหินแห่ ต.หนองบัว  
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม งบประมาณ 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ตามแบบ  
อบต.หนองบัว กำหนด

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันผู้เสนอราคาต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคา  
จะ ต้องรับผิดชอบในการลดราคาวัสดุ และคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ  
ความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าวัสดุเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้ โดยขอรายละเอียดราคากลางได้ที่ ส่วนการคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. ต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างในการสอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง  
ประเภทเดียวกันโดยจะต้องเป็นสัญญาเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 50 % ของงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็น  
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ  
อื่นที่เชื่อถือได้
2. จะต้องไม่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคาได้มีคำสั่งระงับสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดคู่สถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ซื้อเอกสาร  
สอบราคา ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาเป็นอย่างดี เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการ  
ทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวไม่ได้

กำหนดขึ้นเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอโกสุมพิสัย (ชั้น 2) จังหวัดมหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดขายเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 043-029715  
ดูรายละเอียดได้ที่ [www.tumbon-nongbua.go.th](http://www.tumbon-nongbua.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

  
(นายหนุศลชัย คำมูลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว